

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยคณะกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ออกตามข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2555

ชื่อวิชา การสอบบัญชี 2

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้ การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงานการสอบทานงบการเงิน ข้อพิจารณาสำหรับการตรวจสอบในบางกรณี แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานให้ความเชื่อมั่นอื่น และแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานบริการเกี่ยวเนื่อง

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	เพื่อให้เข้าใจถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและเหตุผลของการกำหนดจรรยาบรรณแต่ละข้อ ตลอดจนความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
หลักการโดยทั่วไปและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต	เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ในการรับงานสอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึง การควบคุมคุณภาพสำนักงานที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี	<p>มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี</p> <p>รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน</p> <p>รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน</p> <p>รหัส 260 การสื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล</p>

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
		<p>รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ</p> <p>มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 การควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง</p>
<p>การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้</p>	<p>เพื่อให้เข้าใจถึงข้อควรพิจารณาและวิธีการในการวางแผนการสอบบัญชี รวมถึง การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น</p>	<p>มาตรฐานการสอบบัญชี</p> <p>รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน</p> <p>รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน</p> <p>รหัส 315 การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ</p> <p>รหัส 320 ความมีสาระสำคัญในการวางแผนและปฏิบัติงานสอบบัญชี</p> <p>รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้</p> <p>รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น</p> <p>รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ</p>

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
การใช้ผลงานของบุคคลอื่นในการตรวจสอบบัญชี	เพื่อให้เข้าใจถึงความจำเป็นและข้อพิจารณาต่างๆในการใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่นในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี	<p>มาตรฐานการสอบบัญชี</p> <p>รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น</p> <p>รหัส 610 การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี</p>
การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน	เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเสนอรายงานการสอบบัญชี การจัดทำรายงานและข้อพิจารณาต่างๆ	<p>มาตรฐานการสอบบัญชี</p> <p>รหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน</p> <p>รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p> <p>รหัส 706 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p> <p>รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ</p> <p>รหัส 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว</p>

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
การสอบทานงบการเงิน	เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานสอบทานงบการเงิน รวมถึงการสรุปผลการสอบทานและการรายงานต่อบการเงินที่สอบทาน	มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 งานการสอบทานงบการเงิน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ
ข้อพิจารณาสำหรับการตรวจสอบในบางกรณี	เพื่อให้เข้าใจถึงข้อควรพิจารณาสำหรับการตรวจสอบในบางกรณี	มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ รหัส 805 ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน รหัส 810 งานการรายงานต่อบการเงินอย่างย่อ
งานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต	เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต รวมทั้งรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีต่างๆ	มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 งานให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต
งานที่ให้ความเชื่อมั่น - เฉพาะกรณี	เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นในบางกรณี รวมทั้งรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี	มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
งานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานบริการเกี่ยวเนื่องต่างๆของผู้สอบบัญชี รวมทั้งรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีต่างๆ	<p>มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน</p> <p>รหัส 4410 งานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน</p>